



ปัญญา สิงห์พิลาศ

พนันบอล หวยใต้ดิน ล้างใต้จริงหรือ?

ปี ดฉากไปแล้วสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์โลก 2014 ที่ทำเอาคอบอลทั้งหลายอดนอนกันเป็นแถวๆ และหลังจากนี้ก็เป็นช่วงของการลุ้นโชคจากการส่งทายผลว่าทีมไหนจะได้แชมป์ ก็ต้องติดตามกันต่อไป

แน่นอนว่าถึงแม้จะมีคนร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก และเชื่อว่าทุกคนก็ต้องหวังจะได้โชคบ้าง แต่ทว่ายังมีคนบางกลุ่มหวังรวยโดยไม่รอโชค นั่นคือ “การเล่นพนันบอล” ที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ไม่ว่าจะจะมีมาตรการใดๆ ออกมาห้ามก็ตาม คนเหล่านี้ก็ไม่ได้เกรงกลัวเลย

โดยศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันชายผลฟุตบอลโลก 2014 ได้เปิดเผยผลการจับกุมการพนันฟุตบอลโลกทั่วประเทศ ตั้งแต่เริ่มการแข่งขันวันที่ 12 มิ.ย.-13 ก.ค.2557 มีทั้งสิ้น 4,674 คดี จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 4,720 คน แบ่งเป็นเจ้ามือ 249 คน ผู้เล่น 4,343 คน คนเดินโพย 128 คน ยึดของกลางเงินสดรวม 2,026,741 บาท เงินพนันในโพย 34,021,433 บาท เงินในสมุดบัญชีเงินฝาก 2,384,389 บาท และของกลางอื่น 208,341 บาท

ขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ที่จับกุมได้มากที่สุด รองลงมาอยู่ในพื้นที่ภูธรภาค 2 และภูธรภาค 1 ส่วนผลการสกัดกันเว็บไซต์พนันบอลออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.เป็นต้นมา ตรวจพบเว็บไซต์เข้าข่ายพนันบอล 2,254 เว็บไซต์ ดำเนินการสั่งปิดไปแล้ว 2,128 เว็บไซต์ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 126 เว็บไซต์

เห็นได้ว่าแม้จะมีมาตรการป้องกันก่อนที่จะเริ่มมีการแข่งขัน เช่น ให้ทุกท้องที่เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้ามือพนันบอลที่จับกุมได้ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกและในอดีตที่ผ่านมา หรือแม้แต่มิมีการประสานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ช่วยตรวจสอบความเคลื่อนไหวบัญชีทางการเงินก็ตาม ก็ยังไม่ได้ช่วยให้การพนันดังกล่าวหายไปได้เลย

ที่ขาดไม่ได้กับการพนันอีกชนิดหนึ่งที่มาประจำเดือนละ 2 งวด คือ “หวยใต้ดิน” นั่นเอง ซึ่งหลังจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งควบคุมการเล่นการพนันผิดกฎหมาย รวมถึงหวยใต้ดินด้วยนั้น ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) เกือบทุกแห่งเริ่มคึกคักขึ้น เนื่องจากมีการกวาดล้างแหล่งซื้อหวยใต้ดิน ทำให้ประชาชนไม่สามารถหาซื้อเลขได้ จึงหันมาซื้อของรัฐบาลเพื่อลุ้นโชคแทน ส่งผลให้มียอดจำหน่ายเพิ่มมากกว่างวดที่ผ่านๆ มาเกือบเท่าตัว

ถือได้ว่าเป็นการนำร่องที่ได้ผลพอสมควร เพราะไม่ได้แค่ทำให้แผงลอตเตอรี่กลับมาครึกครื้นอย่างเดียว ยังมีการลดราคาลอตเตอรี่ลงเหลือคู่ละ 80 บาท และตรึงราคาไว้ไม่ให้เกินคู่ละ 90 บาท เรียกได้ว่าถึงประชาชนที่มั่งงายกับหวยใต้ดิน ให้กลับมาลุ้นโชคแบบถูกกฎหมายได้อย่างดีทีเดียว

ทั้งนี้ จากการสำรวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน เรื่อง “คสช.กับการแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา และหวยใต้ดิน” พบว่า ความมั่นใจที่มีต่อ คสช. ว่าจะแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวได้หรือไม่ ประชาชน 42.9% มั่นใจว่าทำได้ 39.4% ไม่มั่นใจว่าทำได้ และ 17.7% ไม่แน่ใจ

ขณะที่ความเห็นต่อการปราบปรามหวยใต้ดินในตอนนี้ว่าจะทำให้คนไทยเลิกเล่นหวยใต้ดินได้หรือไม่ 51.1% เห็นว่าไม่สามารถทำให้คนไทยเลิกเล่นหวยใต้ดินได้ แต่คงลดจำนวนลง รองลงมา 36.3% จะมีการเล่นหวยใต้ดินเหมือนเดิม และมีเพียง 7.5% เท่านั้นที่เห็นว่าสามารถเลิกได้และหมดไป

ถึงแม้คนส่วนใหญ่จะยังไม่แน่ใจในกระบวนการกวาดล้างการพนันให้หมดไปได้ แต่ระยะหลังความรุนแรงของอบายมุขเริ่มแผ่ลงบ้างแล้ว ทั้งการพนันบอลโลกที่แม้จะมีการลักลอบเปิดโต๊ะบ้าง แต่ก็ไม่สามารถพนันพนันตาตำรวจไปได้ รวมถึงหวยใต้ดิน ที่บรรดาเหล่าเจ้ามือทั้งหลายเริ่มเก็บตัวเงียบ ทำให้บรรดาคอบอลกลับมาซื้อลอตเตอรี่ราคาคืนความสุขกันอย่างคึกคัก

การพนันบอลและหวยใต้ดินถือว่าได้หยั่งรากลึกกลงในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและคนไทยมานานแล้ว อาจจะต้องใช้เวลาในการถอนรากถอนโคนบ้าง แต่เชื่อได้ว่าหลังจากนี้อาจจะลดน้อยลง ถึงแม้จะไม่หมดไปเลยก็ตาม เรียกได้ว่าการที่ คสช.ลงมือกวาดล้างในตอนนี้ ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรแล้วปล่อยให้ตามเลยต่อไป

คงต้องติดตามกันต่อไปว่า มาตรการนี้จะยั่งยืนหรือไม่ เพราะผลที่ตามมาคือความสุขของใครหลายๆ คนเลยทีเดียว.